
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda, nóg er nú þegar tekið af bíleigendum með sköttum, 
og aðeins lítið brot af því notað í uppbyggingu og viðhald vega, og vitað mál að sama myndi gilda um 
veggjöld.
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